

# THỨC ĐẨY HỢP TÁC GIÁO DỤC GIỮA HAI CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU VIỆT NAM VÀ CUBA

Ngày 27/5/2024, tại Cuba, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân và Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Giám đốc ĐH Tổng hợp Habana GS Miriam Nicado García đã ký kết văn bản ghi nhớ giai đoạn 2024 - 2029 giữa hai bên, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục đào tạo Việt Nam - Cuba.

Trong chương trình công tác, ngày 27/5, tại trụ sở Đại học Tổng hợp La Habana, đoàn công tác của ĐHQGHN đã đến thăm và làm việc với đại học lâu đời, nổi tiếng nhất của Cuba và khu vực Mỹ Latinh. Cùng

tham dự buổi làm việc có ông Lê Quang Long, Đại sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Đại học Tổng hợp La Habana Giáo sư Miriam Nicado García, phát biểu chào mừng, bày tỏ tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam, sự ngưỡng mộ trước những thành tựu vượt bậc mà nhân dân và Chính phủ Việt Nam đã đạt trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Nhân dịp này, ĐHQGHN và ĐH Tổng hợp La Habana đã ký kết Biên bản ghi nhớ giai đoạn 2024 - 2029 với 3 nội

dung hợp tác trọng tâm. Trong thời gian thăm Cuba, Đoàn công tác đã đến dâng hoa tại Tượng đài

Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên mang tên Người và thăm Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô La Habana. [Xem thêm](#)



## THỨC ĐẨY HỢP TÁC GIÁO DỤC VỚI CÁC ĐỐI TÁC TẠI MEXICO

Trong chuyến công tác tại Mexico, đoàn công tác của ĐHQGHN đã tham gia cuộc họp Ban Điều hành Hiệp hội các trường Đại học khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (UMAP). Tại đây, đoàn ĐHQGHN đã cùng các đại học trong UMAP chia sẻ và cập nhật các hoạt động diễn ra trong năm 2023 cũng như trao đổi về các hoạt động mới triển khai trong năm 2024. Đây là cơ hội đặc biệt để ĐHQGHN có thể thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế, hướng tới triển khai nghị quyết 45/NQ-TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ tri thức

đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Đồng thời, ĐHQGHN đã có buổi làm việc với Đại học Tự trị Quốc gia Mexico (UNAM). Hai bên đã thống nhất sẽ thúc đẩy và tăng cường các hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học, trao đổi cán bộ, sinh viên và phát triển đào tạo tiếng Việt và nghiên cứu Việt Nam học tại Mexico. Các hợp tác này sẽ là nền tảng để ĐHQGHN ngày càng phát triển và gặt hái được nhiều thành công trong nhiệm vụ giáo dục đào tạo và nghiên cứu trình độ cao.

Cũng trong chuyến công tác này, đoàn công tác của ĐHQGHN đã có buổi gặp mặt với Đại sứ Nguyễn Hoàn Năm - Đại sứ Việt Nam tại Mexico. Tại buổi làm việc, Giám đốc Lê Quân đã trao đổi về tình hình

phát triển của Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc cũng như bày tỏ mong muốn đồng chí Đại sứ sẽ tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ việc thúc đẩy hợp tác với các đối tác Mexico trong lĩnh vực giáo dục.

